

Chi Tiết Về Tuyên Ngôn Của Ứng Cử Viên

Trong Tập Hướng Dẫn Đây

Tập hướng dẫn cử tri này có chi tiết về các ứng cử viên vào Thượng Viện Hoa Kỳ bắt đầu ở trang 15 của tập hướng dẫn này.

Các ứng cử viên vào Thượng Viện Hoa Kỳ có thể mua chỗ đăng tuyên ngôn ứng cử viên của họ trong tập hướng dẫn này. Tuy nhiên, một số ứng cử viên chọn cách không mua chỗ đăng tuyên ngôn.

Các ứng cử viên vào Thượng Viện Hoa Kỳ là:


Phil Wyman	Cộng Hòa	President Cristina Grappo	Dân Chủ
Jarrell Williamson	Cộng Hòa	Don J. Grundmann	Không Theo Đảng Nào
Pamela Elizondo	Xanh	Herbert G. Peters	Dân Chủ
Akinyemi Olabode Agbede	Dân Chủ	Tom Palzer	Cộng Hòa
Jerry J. Laws	Cộng Hòa	John Thompson Parker	Hòa Bình và Tự Do
Gail K. Lightfoot	Tự Do	Greg Conlon	Cộng Hòa
George C. Yang	Cộng Hòa	Karen Roseberry	Cộng Hòa
Loretta L. Sanchez	Dân Chủ	Emory Peretz Rodgers	Dân Chủ
Duf Sundheim	Cộng Hòa	Von Hougo	Cộng Hòa
Ling Ling Shi	Không Theo Đảng Nào	Mark Matthew Herd	Tự Do
Steve Stokes	Dân Chủ	Jason Hanania	Không Theo Đảng Nào
Ron Unz	Cộng Hòa	Kamala D. Harris	Dân Chủ
Paul Merritt	Không Theo Đảng Nào	Mike Beitiks	Không Theo Đảng Nào
Gar Myers	Không Theo Đảng Nào	Scott A. Vineberg	Không Theo Đảng Nào
Massie Munroe	Dân Chủ	Jason Kraus	Không Theo Đảng Nào
Eleanor García	Không Theo Đảng Nào	Don Krampe	Cộng Hòa
Tim Gildersleeve	Không Theo Đảng Nào	Thomas G. Del Beccaro	Cộng Hòa
Clive Grey	Không Theo Đảng Nào		

Trong Tập Lá Phiếu Mẫu Của Quý Vị (Được Phòng Ghi Danh Quận Gửi Riêng Rẽ)

Ngoài các ứng cử viên trong tập hướng dẫn này, lá phiếu của quý vị cũng có thể gồm các ứng cử viên vào Thượng Viện Tiểu Bang, Hạ Viện Tiểu Bang, và Hạ Viện Hoa Kỳ.


Các ứng cử viên vào Thượng Viện Tiểu Bang và Hạ Viện Tiểu Bang có thể mua chỗ đăng tuyên ngôn ứng cử viên trong các tập lá phiếu mẫu của quận NẾU họ đồng ý giữ mức chi tiêu vận động của họ dưới một số tiền nào đó được nêu dưới đây.

- Các ứng cử viên vào Thượng Viện Tiểu Bang chỉ được chi tiêu tối đa là \$846,000 trong cuộc bầu cử sơ bộ
- Các ứng cử viên vào Hạ Viện Tiểu Bang chỉ được chi tiêu tối đa là \$564,000 trong cuộc bầu cử sơ bộ

 Có danh sách các ứng cử viên đã chấp nhận các mức giới hạn chi tiêu vận động của California tại www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements

Các mức tự nguyện giới hạn chi tiêu vận động của California không áp dụng cho các ứng cử viên vào các chức vụ liên bang kể cả Tổng Thống, Thượng Viện Hoa Kỳ, và Hạ Viện Hoa Kỳ.

Tất cả các ứng cử viên vào Hạ Viện Hoa Kỳ có thể mua chỗ đăng tuyên ngôn ứng cử viên trong các tập lá phiếu mẫu của quận. Tuy nhiên, một số ứng cử viên chọn cách không mua chỗ đăng tuyên ngôn.

 Muốn biết danh sách chứng thực các ứng cử viên toàn tiểu bang, hãy đến www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements